



Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ

Vietnamese District of The Christian and Missionary Alliance

2275 W. Lincoln Ave, Anaheim, California 92801

Tel. (714) 491-8007
Email: giaohat@ghvnhk.org

Ngày 24 tháng 9 năm 2022

Kính thưa quý Tôi Tớ Chúa thuộc Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ,

Những điều đã bày tỏ ra trong tuần qua thật là một sự đau lòng lớn cho toàn thể Giáo Hạt chúng ta. Biết rằng cũng còn nhiều hoang mang và thắc mắc trong vòng con dân Chúa, Ban Chấp Hành Giáo Hạt chia sẻ thêm một ít điều để cầu xin Chúa soi sáng và chữa lành cho cộng đồng chúng ta:

- Vào đầu tháng 3, 2022, Mục Sư Giáo Hạt Trưởng đã tự ý mời Tổng Hội đến điều tra và xin Tổng Hội giúp giải quyết những vấn đề của Giáo Hạt. Kết quả của cuộc điều tra này dẫn Tổng Hội đến 4 kết luận liên quan đến lỗi của Mục Sư Giáo Hạt Trưởng và quyết định bãi nhiệm ông nếu ông không nhận lỗi và ăn năn.
- Trên phương diện pháp lý, Tổng Hội có thẩm quyền trên chức vụ Giáo Hạt Trưởng, bao gồm quyền bổ hoặc bãi nhiệm.
- Với trách nhiệm Chúa giao phó, chúng tôi đều đã phải chứng kiến nhiều vi phạm của Mục Sư Giáo Hạt Trưởng và ghi nhận 4 kết luận của ban khảo sát từ Tổng Hội là chính xác. Mọi lỗi lầm đều phải được đối diện trên nền tảng Kinh Thánh để được tha thứ, chữa lành và ban phước từ Chúa.
- Ban Chấp Hành Giáo Hạt đều rất trân trọng quý mến và hết lòng ủng hộ Mục Sư Giáo Hạt Trưởng. Chúng tôi đã yêu cầu Tổng Hội gia hạn và hết sức nài xin Mục Sư Giáo Hạt Trưởng nhận phần lỗi của mình để có thể tiếp tục chức vụ nhưng ông cứ quyết tâm từ khước. Đây là lý do tại sao quyết định bãi nhiệm Giáo Hạt Trưởng của Tổng Hội phải đợi đến nay mới được thành hình.
- Vì tính cách bảo mật và để bảo vệ danh dự mọi người trong cuộc, kể cả Mục Sư Giáo Hạt Trưởng, Ban Chấp Hành Giáo Hạt không thể nói gì thêm trong lúc này.

Những điều xảy ra đã để lại một vết thương lớn cho cả cộng đồng chúng ta. Chúng ta cần thời gian để được xoa dịu, cần tình yêu Chúa để được hàn gắn, cần lẽ thật của Lời Chúa để được buông tha. Xin quý tôi tớ Chúa cầu nguyện cho Ông Bà Mục Sư Hồ Hiếu Hạ, cho Ban Chấp Hành Giáo Hạt và cho toàn thể tôi con Chúa trong Giáo Hạt được Chúa tha thứ và chữa lành, chuẩn bị cho mùa gặt Chúa đang dọn sẵn cho Giáo Hạt của chúng ta. Muốn thật hết lòng!

Vì Chúa là Đấng Thành Tín,

Ban Chấp Hành Giáo Hạt

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta.” (Xa-cha-ri 4:6)
“Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty.” (Zechariah 4:6)